

Bạn đọc phát biểu ý kiến

Huyện uỷ Móng Cái tăng cường chỉ đạo việc lựa chọn và bồi dưỡng đối tượng kết nạp vào Đảng

Nguyễn Đình Tăng

(Ủy viên thường vụ huyện uỷ Móng Cái)

Móng Cái (Quảng Ninh) là một huyện có nhiều đồng bào các dân tộc sống tập trung. Đảng viên ở đây chiếm 2% số dân. Qua nhiều năm bồi dưỡng và rèn luyện, đội ngũ đảng viên của huyện chúng tôi đã được nâng cao từng bước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nhược điểm như trình độ tư tưởng, hiểu biết và năng lực thấp.

Năm 1968, Uỷ ban kiểm tra trung ương Đảng tiến hành kiểm tra công tác phát triển Đảng ở huyện chúng tôi. Bên cạnh việc khẳng định những ưu điểm căn bản, đoàn công tác đã phát hiện một số thiếu sót và nhược điểm. Hướng vào việc phát huy ưu điểm, khắc phục những nhược điểm và thiếu sót đó, mấy năm nay, chúng tôi đã có nhiều cố gắng.

Được nghị quyết của Bộ chính trị về cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh soi sáng, huyện uỷ chúng tôi càng nhận rõ hơn vị trí, ý nghĩa của công tác đảng viên, nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của mình đối với công tác này.

Chúng tôi đã tập trung suy nghĩ tìm mọi biện pháp gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào quần chúng để chỉ đạo tốt việc nâng cao chất lượng số đảng viên hiện có, coi đó là vấn đề trọng tâm trong công tác đảng viên hiện nay; đồng thời đi sâu chỉ đạo việc kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh theo tinh thần và những yêu cầu nêu lên trong nghị quyết của Bộ chính trị.

Trong công tác kết nạp đảng viên mới, huyện uỷ chúng tôi đặc biệt coi trọng việc lựa chọn và bồi dưỡng đối tượng kết nạp vào Đảng. Chúng tôi cho đây là khâu quan trọng quyết định chất lượng của đội ngũ đảng viên sau này. Việc này chẳng khác gì chọn hạt giống tốt để thâm canh trong nông nghiệp.

Cách chỉ đạo của huyện uỷ chúng tôi là: ở trong Đảng, các chi bộ thảo luận nắm vững tiêu chuẩn đảng viên và các điều kiện của người vào Đảng, lấy đó làm phương hướng xét chọn đối tượng kết nạp Đảng. Khi đưa một người vào diện đối tượng, chúng tôi đòi hỏi phải qua quần chúng giới thiệu và tập thể tổ đảng xem xét đề nghị. Sau đó, chi bộ mới quyết định. Để quần chúng có ý kiến chính xác trong việc giới thiệu người có đủ điều kiện vào Đảng, thông qua Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, đội sản xuất, tổ công đoàn, các đảng uỷ và chi uỷ đã giải thích rõ những tiêu chuẩn đảng viên và các điều kiện xét chọn người được kết nạp vào Đảng.

Huyện uỷ hướng dẫn các chi bộ chọn đối tượng kết nạp vào Đảng trong số những xã viên tiên tiến, chiến sĩ thi đua vốn xuất thân từ nông dân lao động, những chiến sĩ ưu tú trong lực lượng vũ trang địa phương, những công nhân, cán bộ tích cực và giác ngộ nhất... Việc lựa chọn đó cũng được chú trọng vào những nơi xung yếu, những hợp tác xã, đội sản xuất chưa có chi bộ, tổ đảng và những dân tộc chưa có hoặc có quá ít đảng viên.

Mặc dù đảng viên chiếm tỷ lệ thấp so với số dân trong huyện, huyện uỷ chúng tôi vẫn rất nhấn mạnh việc *bảo đảm chất lượng* kết nạp đảng viên mới, chống lại những tư tưởng nóng vội, châm chước tiêu chuẩn, chạy theo số lượng hoặc phát triển Đảng không căn cứ vào yêu cầu của nhiệm vụ chính trị và thực tế của phong trào địa phương.

Đi đôi với việc lựa chọn đối tượng, huyện uỷ chúng tôi còn coi trọng chỉ đạo vấn đề bồi dưỡng đối tượng. Nhiệm vụ này được giao cụ thể cho các đảng uỷ, chi uỷ, trước hết là các đồng chí bí thư, phó bí thư. Từng chi bộ có kế hoạch thường xuyên gần gũi, giúp đỡ anh chị em phấn đấu, rèn luyện mình, tiến tới có đủ điều kiện trở thành đảng viên. Việc phổ biến những kinh nghiệm cụ thể về bồi dưỡng đối tượng được coi trọng.

Về phía huyện uỷ, chúng tôi làm tốt các lớp bồi dưỡng đối tượng một số nhận thức cơ bản về lý tưởng, mục đích, tính chất, cương lĩnh của Đảng và vai trò, nhiệm vụ của đảng viên, vạch cho họ phương hướng phấn đấu, tự rèn luyện

mình trong thực tiễn sản xuất, chiến đấu và công tác. Các ban tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo được huyện uỷ giao nhiệm vụ theo dõi, giúp đỡ các chi bộ quản lý chặt chẽ các đối tượng sau khi học ở huyện trở về địa phương công tác. Những đối tượng nào xác định động cơ vào Đảng chưa rõ hoặc không chính đáng, chúng tôi kiểm tra kỹ lưỡng vào giao cho Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ giáo dục thêm. Nếu họ có chuyển biến tốt mới tiếp tục để trong hàng ngũ đối tượng kết nạp vào Đảng.

Ở trường Đảng, huyện uỷ chúng tôi chỉ đạo cụ thể việc cải tiến phương pháp giảng dạy và nội dung bài vở sát với trình độ hiểu biết của đối tượng. Ban thường vụ huyện uỷ trực tiếp duyệt bài giảng và tham gia ý kiến vào việc chọn các báo cáo thực tế trình bày trước học viên.

Việc xét duyệt người vào học các lớp đối tượng do huyện uỷ mở cũng rất được coi trọng. Ban thường vụ huyện uỷ nghe các bí thư chi bộ và đảng uỷ cơ sở cùng với cán bộ phụ trách trường đảng báo cáo danh sách và tình hình tư tưởng, kết quả học tập của những đối tượng được cơ sở cử đi học, và sẽ loại những người không có đủ tiêu chuẩn. Việc ấy còn giúp chúng tôi nắm được trình độ nhận thức, tư tưởng của anh chị em, căn cứ vào đó, đề ra nội dung giáo dục sát hợp.

Các lớp bồi dưỡng đối tượng được mở theo vùng. Làm như vậy, giúp anh chị em giải quyết được nhiều khó khăn để vừa học, vừa làm, kết hợp lý luận với tập huấn tại chỗ và học kinh nghiệm của đơn vị tiên tiến. Thực tế cho biết cách bồi dưỡng này đạt kết quả khá tốt. Anh chị em phát huy tự do tư tưởng, dễ hiểu lý luận, mạnh dạn tự phê bình và phê bình.

Dựa vào tài liệu của Ban tuyên huấn tỉnh uỷ biên soạn, trong khi giảng dạy, chúng tôi nhấn mạnh về tính chất, mục đích, lý tưởng của Đảng và tiêu chuẩn, nhiệm vụ của đảng viên, nhằm làm cho đối tượng xác định rõ động cơ vào Đảng và mục tiêu phấn đấu sau khi trở thành đảng viên. Ngoài ra, căn cứ vào đặc điểm của các dân tộc và tư tưởng phổ biến “ăn cây nào rào cây ấy” của quần chúng, chúng tôi giải quyết một bước tư tưởng hẹp hòi dân tộc, xây dựng tình cảm cách mạng của giai cấp công nhân cho anh chị em.

Theo cách bồi dưỡng trên đây, sáu tháng cuối năm 1969 và đầu năm 1970 chúng tôi đã mở được 10 lớp bồi dưỡng hàng trăm đối tượng. Hiện nay, phần lớn anh chị em đang rèn luyện và phấn đấu tích cực để có đủ điều kiện được kết nạp vào Đảng. Trong sản xuất, họ đã tỏ ra hăng hái, quyết tâm vượt mọi khó khăn, cùng quần chúng xã viên đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, hoàn thành tốt vụ đông - xuân năm 1969-1970 và tích cực làm vụ mùa này. Hàng nghìn thanh niên sôi nổi vào bộ đội, lên đường đi đánh Mỹ, trong đó có 50% thuộc các dân tộc ít người và là những đảng viên, những đối tượng kết nạp Đảng. Trong việc vận động quần chúng chấp hành chính sách của Đảng, trong học tập văn hoá, nhiều anh chị em đã phát huy vai trò tích cực của mình và tỏ ra khá vững vàng. Trên 20% số anh chị em này đã được quần chúng tín nhiệm đưa vào giữ các chức vụ lãnh đạo của xã và hợp tác xã.

Móng Cái đang có những chuyển biến bước đầu về công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn nhiều nhược điểm và thiếu sót. Là một huyện biên giới, có nhiều dân tộc, và tình hình xã hội trước đây vốn khá phức tạp, chúng tôi xác định trách nhiệm của mình còn rất nặng nề, phải ra sức vượt mọi khó khăn, kiên quyết tiến lên.

Quán triệt nghị quyết của Bộ chính trị về công tác đảng viên, huyện uỷ Móng Cái quyết tăng cường lãnh đạo và chỉ đạo, tập trung làm tốt việc nâng cao chất lượng đảng viên gắn chặt với việc phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, trước mắt là đẩy mạnh sản xuất vụ mùa năm 1970 và tích cực chuẩn bị tốt vụ đông - xuân năm 1970-1971 và gắn với cuộc vận động dân chủ trong quần chúng; đồng thời, làm tốt các đợt kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh theo đúng yêu cầu của Đảng.